

LỜI GIỚI THIỆU

CAREES 2019: Sự khởi đầu đầy hứa hẹn

Trong những năm gần đây hoạt động nghiên cứu thuộc lĩnh vực các “Khoa học Trái Đất và Môi trường” (KHTĐ-MT) đã có những bước tiến đáng kể và đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, cả về nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu định hướng ứng dụng. Nổi bật lên trong đó là số lượng các công trình công bố quốc tế đã gia tăng một cách mạnh mẽ, góp phần nâng cao vị thế của nền khoa học Việt Nam trên thế giới. Bên cạnh đó, nhiều công trình nghiên cứu cũng đã được ứng dụng vào thực tế, đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ nước nhà, và gián tiếp góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Hội nghị khoa học “Những kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường” đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 11 năm 2019 (CAREES 2019) với sự phối hợp của Viện Địa lý Tài nguyên TP Hồ Chí Minh (VĐLTN HCM), Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Hội đồng Khoa học ngành KHTĐ-MT của Quỹ.

CAREES 2019 là Hội nghị đầu tiên về nghiên cứu cơ bản trong khuôn khổ hoạt động khoa học mà Quỹ NAFOSTED tài trợ cho các đề tài giai đoạn 2009-2019. Mặc dù vậy CAREES 2019 đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng các nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường. Hội nghị đã nhận được 173 báo cáo thuyết trình và báo cáo bảng từ các nhóm nghiên cứu và cá nhân các nhà khoa học trên toàn quốc và một số nhà khoa học quốc tế. Các báo cáo được chia thành 05 tiểu ban tương ứng với các chủ đề: 1) Biển Đông, 2) Địa chất - Địa vật lý, 3) Địa lý, 4) Khí tượng thủy văn, và 5) Khoa học môi trường.

CAREES 2019 đã để lại những dấu ấn tốt đẹp với những báo cáo khoa học hấp dẫn, hàm lượng khoa học cao, nội dung nghiên cứu đa dạng, phong phú, và đặc biệt là không khí trao đổi, thảo luận hết sức sôi nổi. Báo cáo tóm tắt mở rộng của CAREES 2019 đã được in thành bộ kỷ yếu Hội nghị.

Các bài báo in trong số này là những công trình nghiên cứu được lựa chọn từ các báo cáo khoa học đã được trình bày tại CAREES 2019. Ban Biên tập “Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội: Các khoa học Trái đất và Môi trường” (JS-VNU-EES) trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

Thay mặt Ban Tổ chức CAREES 2019 và Ban Biên tập JS-VNU-EES.

GS. Phan Văn Tân